

FTA

FREE TRADE AREA
เขตการค้าเสรี

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ
ศึกษารายสินค้า รวม 31 กลุ่ม

FTA



บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเจรจา จัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ (ศึกษารายสินค้ารวม 31 กลุ่ม)

รายงานการศึกษานี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนการวิจัย ให้ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสินค้าอุตสาหกรรมโดยใช้แบบ Diamond Model สำหรับประเทศไทย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย เปรู และบราซิล และได้มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ค่า RCA Index และค่า Intraindustry Trade สำหรับผลกระทบของประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย เปรู และบราซิล ที่มีต่อประเทศไทย เมื่อปี 2548

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิเคราะห์สินค้า 31 รายการ เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของประเทศไทย สำหรับการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับ 8 ประเทศ คือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย เปรู และบราซิล และต้องการทราบผลกระทบทางการค้าของประเทศดังกล่าวต่อประเทศไทย

รายการสินค้าที่ศึกษาวิเคราะห์ 31 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมก๊าซ การจัดการของเสีย แก้ว และกระจก เคมีและปิโตร เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เซรามิก น้ำตาล ปูนซีเมนต์ พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น ยา ยาง ยานยนต์ เยื่อกระดาษและกระดาษ รองเท้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สิ่งทอ หนังสือและผลิตภัณฑ์หนังสือ ห้างค้าและอุปกรณ์หัตถอุตสาหกรรม หินอ่อนและหินแกรนิต เหล็ก อลูมิเนียม อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารและสินค้าเกษตร

โดยสรุป **ผลการศึกษา** ทำให้ทราบศักยภาพของประเทศไทยว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการเปิดการค้าเสรีมากน้อยเพียงใดในสินค้า 31 รายการ และทำให้ทราบข้อดี ข้อเสียของการทำการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจา เช่น สินค้าปูนซีเมนต์ ไทยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาก จำเป็นต้องระบายสินค้านี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีคู่แข่งสำคัญคือจีน อีกตัวอย่างคือ สินค้าหินอ่อนหินแกรนิต การทำ FTA ของไทย จะทำให้ไทยสามารถนำเข้าวัตถุดิบที่ถูกกลบ ซึ่งไทยยังมีความต้องการวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

[อ่านโครงการศึกษาวิจัย >>](#)